



SPCGอัดงบลงทุน2.3หมื่นล. ลุยโซลาร์ฟาร์ม500MW ชงแผนขายตราสารหนี้

นิเวศ คอนเน็คท์ - SPCG ทุ่มงบ 2.3 หมื่นล้านบาทลงทุนโซลาร์ฟาร์มใน EEC กำลังผลิต 500 MW เตรียมเพิ่มทุน 179.2 ล้านบาท พร้อมออกตราสารหนี้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

นางวันดี ฤกษ์ชญากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอแผนการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) เพื่อใช้ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาทภายใต้การดำเนินการลงทุนของบริษัท เซท เอนเนอจี้ จำกัด (SET Energy) ต่อที่ประชุม

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



วันดี ฤกษ์ชญากร จุลเจริญ



วิทวัส เวชชกฤษกร ก้าวกระโดด

RSปักเป้ารายได้แตะหมื่นล้านบาท เล็งซื้อกิจการหุ้นโตก้าวกระโดด

นิเวศ คอนเน็คท์ - RS วางแผนธุรกิจผลักดันรายได้สู่ระดับหมื่นล้านบาท จากปีนี้คาดรายได้อยู่ที่ 4 พันล้านบาท มั่นใจผลงาน Q4/63 พิคสุดของปี เล็งแผนซื้อกิจการต้นผลงาน

นายวิทวัส เวชชกฤษกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

รฟท.ลงนามสัญญา รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน มูลค่ารวม4หมื่นล้านบาท

นิเวศ คอนเน็คท์ - รฟท.ร่วมกับ 5 บริษัทลงนามสัญญางานก่อสร้างงานโยธารถไฟความเร็วสูงไทย-จีน 5 สัญญามูลค่าโครงการรวม 4 หมื่นล้านบาท พร้อมเร่งทยอยลงนามที่เหลืออีก 7 สัญญาปี 64

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท.ได้มีการลงนามในสัญญาก่อสร้างงานโยธา 5 สัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน มูลค่าโครงการ

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

KBANKจับมือ สนจ.พัฒนาแอปพลิเคชัน “แจ่ม”... ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนางกิมลภา สันติโชค (ที่ 2 จากขวา) ประธานฝ่ายสารสนเทศสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชัน “แจ่ม” (CHAM) สำหรับนิสิตเก่าจุฬาฯ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกและสมาคมฯ ในการรับข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย รับบริจาคแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) และรับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษเฉพาะชาวจุฬาฯ มากมาย ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์





SPGC

ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 ม.ค. 64

โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ภายในพ.ย. 63 และเริ่มก่อสร้างในปี 64 โดยจะลงทุนตามปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหม่ท่าอากาศยาน และพื้นที่ 5 ตำบลในเขตอำเภอ บางละมุง ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและ

พร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์รวม (COD) อย่างน้อย 300 เมกะวัตต์ภายในปี 65 หลังจากนั้นจะพิจารณาการลงทุนเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งอีก 200 เมกะวัตต์ ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณใช้ไฟฟ้าภายในปี 69 สำหรับการดำเนินการครั้งนี้ บริษัทจะเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ซึ่งถือหุ้นใน SET Energy โดยบริษัทจะออกหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 81.8 ล้านหุ้น พาร์ 1 บาท ให้แก่ Mitsu เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า

ไม่เกิน 1,799.6 ล้านบาท โดยจะดำเนินการในเดือน ม.ค. 64 ซึ่งจะทำให้บริษัทถือหุ้นใน SET Energy เพิ่มขึ้นเป็น 80%

นอกจากนี้ บริษัทเตรียมเพิ่มทุน 179.2 ล้านหุ้น เสนอขายให้นักลงทุนในวงจำกัด (PP) รวมถึงมีแผนจะออกตราสารหนี้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตลอดจนอาจพิจารณาจัดหาเงินกู้ระยะสั้นรองรับการลงทุนในโครงการดังกล่าวด้วย ●



RS

เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้จะขึ้นสู่ระดับ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 67 จากปีนี้ที่คาดว่าจะรายได้จะอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท โดยจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน ทั้งการเพิ่มยอดขายในธุรกิจ

พาณิชย์ (Commerce) รวมถึงการผสมผสาน Entertainmentmerce ที่จะครบวงจรมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทเตรียมพัฒนาสินค้าใหม่อีกจำนวนมาก รวมถึงทางตลาดจำหน่ายสินค้าใหม่โดยจะมุ่งเน้น Mass market มากขึ้น และจะขยายช่องทางจำหน่ายไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งมองหา

โอกาสในการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 4/63 คาดจะทำจุดสูงสุดของปีนี้ โดยเป็นผลจากธุรกิจ Commerce เป็นหลัก ซึ่งเบื้องต้นจะมีการเพิ่มช่องทางจำหน่าย โดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์ม RSMall และเตรียมออกสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของธุรกิจทีวี ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรในประเทศจีนและเวียดนาม เพื่อจำหน่ายคอนเทนต์ออริจินัล (Original Content) ส่วนธุรกิจเพลงทางบริษัทเตรียมที่จะเปิดตัวศิลปินใหม่ จาก 3 ค่ายเพลง พร้อมทำโปรเจกต์ร่วมกับ Partner เพื่อทำให้เกิด Content ใหม่ ๆ ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ●

รฟท.

รวม 40,275 ล้านบาท ประกอบด้วยสัญญาที่ 3-2 งานโยธาสำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง) มูลค่า 4,279 ล้านบาท ดำเนินการโดยบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) NWR

สัญญาที่ 3-3 งานโยธาสำหรับช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง มูลค่า 9,837 ล้านบาท ดำเนินการโดยบริษัท ไทยเอ็นอีเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด สัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และช่วงกุดจิก-โคกกรวด มูลค่า 9,848 ล้านบาท ดำเนินการโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD

สัญญาที่ 3-5 งานโยธาสำหรับช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา มูลค่า 7,750 ล้านบาท



นริธ
เมธีพันธ์

ดำเนินการโดยบริษัท กิจการร่วมค้าเอสพีทีเค จำกัด และสัญญาที่ 4-7 งานโยธาสำหรับช่วงสระบุรี-แก่งคอย มูลค่า 8,560 ล้านบาท ดำเนินการโดยบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 5 สัญญานั้นคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 66 พร้อมเปิดดำเนินการในปี 68 แต่โครงการดังกล่าวยังเหลืออีก 7 สัญญา วงเงินลงทุนรวม 65,415 ล้านบาท ต้องเร่งดำเนินการลงนามในสัญญาภายในปี 64 ●



เกตตีวิติทย สิทธิสุนทรวงค์

LEO โตแรงแรง

ไม่พูดไม่ได้แล้ว!! สำหรับ บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ หรือ LEO ผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ทั้งทางบก-ทะเล-อากาศ ของบิกบอส “เกตตีวิติทย สิทธิสุนทรวงค์” เพราะตอนนี้ อะไรก็ดีไปหมดโดยเฉพาะงบไตรมาส 3/63 กำไรพุ่ง 284% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เลยทีเดียว... หลังผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกเริ่มกลับมาใช้บริการขนส่งสินค้ามากขึ้น แถมธุรกิจ E-Commerce ยังโตแรง หนุนผลงานปี 63 บังเอิญ ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยละคร้า



จรัญ วิวัฒน์เวชภูวณัติ

JR ไอพีโอเนื้อหอม

ส่วนหุ้นไอพีโอเนื้อหอมอย่าง บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ (JR) ของผู้บริหารคนเก่ง “จรัญ วิวัฒน์เวชภูวณัติ” กระแสมาแรงตั้งแต่ยังไม่เปิดให้จองซื้อ ตอนนี้นักลงทุนถามหากันตลอดๆ มองเห็นสัญญาณชัดเจนว่าความต้องการล้มทะลัก เกินกว่าจำนวนที่จัดสรร 200 ล้านหุ้น แน่นนอน

แหม! ก็น่าจะเป็นหุ้นที่มีคุณสมบัติดีดี “หุ้น 5 ดาว” ของที่ปรึกษาทางการเงินมือทอง อย่าง “สมภพ กิระสุนทรพงษ์” กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพราะผลงานที่ผ่านมา การันตีฝีมือ “ของดีคุณภาพเด็ด” ให้เห็นกันอยู่แล้ว ตอนนี้อยู่มารอดูกันว่า JR จะสร้างความน่าประทับใจให้กับผู้ถือหุ้นได้ขนาดไหน เกาะติดกันไว้ได้เลยคร้าบบ!

ภาพข่าว



วิริยะฯ ร่วมสนับสนุน “คปภ. เพื่อคนพิการ”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิด “โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ” ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ซึ่งบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยมี นางสาวนาวิรัตน์ สิทธิธัญญาศิลป์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมงาน

NER ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่

คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ในฐานะอาจารย์พิเศษ พร้อมด้วย ดร.สมภพ คักดีพันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วิไลกานี หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา ในโอกาสเยี่ยมชมธุรกิจ NER จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

